

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

สำหรับสุทธาวาสดูตี่มตลอด

(ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมากราบนมัสการหลวงตา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี : นมัสการองค์หลวงตาครับ ผมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในนามของศิษยานุศิษย์และในนามของพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี ได้ตระหนักสำนึกในเมตตาขององค์หลวงตาที่ได้ส่งเคราะห์โลก ที่ได้ช่วยชาติ ที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ได้สำนึกในพระเมตตาขององค์หลวงตา วันนี้จึงได้มาถวายเพื่อขอให้องค์หลวงตามีธาตุขันธ์แข็งแรงและอยู่ ๑๒๐ ปีขึ้นไป โรงพยาบาลที่หลวงตาได้มอบให้กับพี่น้องชาวอุดรธานีเป็นตึก ๑๐ ชั้น มูลค่าถึง ๒๐๐ กว่าล้านนั้นงานก่อสร้างตอนนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เสาเข็มเสร็จแล้ว ฐานรากกำลังจะขึ้น จะเร่งให้เสร็จโดยเร็วที่สุดครับองค์หลวงตา

นี่ตึกสงฆ์อาพาธไปถึงไหนแล้วเวลานี้ (เทฐานชั้นล่างแล้วคะ) ไม่ได้ไปดู งานเรามากต่อมาก ตึกโรงพยาบาลอุดร ๑๐ ชั้น กะประมาณไว้ ๒๐๐ ล้าน เราเคยได้สร้างให้หลังหนึ่งแล้วสองชั้น (ตอนแรกให้สองชั้นตึกอุบัติเหตุ แล้วเขามาขอเพิ่ม สถาปนิกบอกว่าการรับไม่ไหวเลยได้แค่นั้น) อันนั้นเป็นตึกอุบัติเหตุ เขามาขอสองชั้นเราก็ให้สองชั้นพอให้ไปแล้วไม่นานเดี๋ยวมานขออีก ขอเป็นสามชั้น เราเลยติดต่อให้ถามดูทางสถาปนิกที่เขาคำนวณการทานน้ำหนักของตึกชั้นนั้นๆ เขาบอก โห ไม่ได้ เขากำหนดเท่านั้น เลยตกลงได้สองชั้น ไม่อย่างนั้นจะได้สามชั้นนะ (เขาตั้งชื่อตึกเมตตาตามหาคุณ ตึกอุบัติเหตุที่หลวงตาให้)

(ทองคำหลวงตาได้ ๑๑,๙๒๙ กิโลกรัมครับ) ทองคำที่พาพี่น้องทั้งหลายมาเวลานี้ได้แล้ว ๑๑,๙๒๙ กิโล ส่วนดอลลาร์ได้ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร์ ยอดเงิน (สร้างตึก ๑๐ ชั้นได้ ๑๓๘,๙๐๐,๐๕๖ บาท คิดเป็นกอง ๖๙,๐๔๕ กอง) ค่อยคืบไปเรื่อยๆ อย่างนี้ เราก็ไม่มีกำลัง หมุนทางนั้นทางนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะ หมุนไม่ทัน หมุนไปเพื่อทางนั้นเพื่อทางนี้ๆ

เอ เมื่อวานไปไหนน้ำ (วัดป่าสุทธาวาสครับ) คือตามปรกติจะไม่ว่าง ส่วนมากไปส่งของตามโรงพยาบาลต่างๆ วันนี้ไปโรงนี้ วันนั้นไปโรงนั้นเรื่อยๆ ไปโรงไหนก็ตามเรามอบให้โรงละสองหมื่นๆ ทุกโรงนะ

สำหรับเราเองไม่มีเงิน ออกนอกหมดเลย ไม่เคยมีเงินเป็นก้อน ออกๆตลอด เพราะเราไม่เคยคิดเรื่องสั่งสมเก็บให้เป็นก้อนเพื่ออะไรต่ออะไร เราเพื่อปัจจุบันที่มันเดือดร้อนกันอยู่ทั่วหน้า นั่นละเพื่อปัจจุบันเรื่อยไปเลย เหนื่อยวันหนึ่ง ไปรถนี้

นอนไปนะ ไปถึงที่แล้วลุกขึ้น จัดการอะไรต่ออะไรแล้วกลับ อย่างนั้นทุกวันๆ ไปส่งโรงพยาบาลต่างๆ วัดนี้ไม่ได้ขาดนะส่งของส่งตลอด ของในวัดนี้เอาออกหมดเลยไม่ให้ อยู่ ออกช่วยเหลือผู้ยากจนเจ็บใจ ไปตามโรงพยาบาลต่างๆ โรงพยาบาลไหนขัดข้อง มากก็ส่งให้ๆ เรื่อยๆ ไป

เราไม่หวังอะไรแล้วละเราพูดจริงๆ พูดให้เต็มความสัตย์ความจริงในหัวใจ เราพอทุกอย่างแล้ว ในโลกทั้งสามนี้พอหมด ปล่อยาวโดยสิ้นเชิง ไม่มีอะไรจะยึดจะถือ ภายในจิตใจ มีแต่ความเมตตาครอบไว้ เพราะฉะนั้นเวลามีอะไรมานี้จึงออกหมดไม่มีเหลือ เพราะความเมตตาสงสาร ให้พรแล้วไปละ

เมื่อก่อนนี้ไปสุทธาวาสไปหาพ่อแม่ครูจารย์มั่น ดูตลอดนะ ไปสุทธาวาสนี้ดูตลอด วัดพ่อแม่ครูจารย์มั่น เสียท่านก็มาเสียที่นั่น วัดนี้ก็เป็นวัดท่านกับหลวงปู่เสาร์นะ สร้างขึ้น วัดป่าสุทธาวาสนี้ ท่านเกี่ยวข้องตลอดมา เวลาเสียท่านก็มาเสียที่วัดสุทธาวาส พ่อแม่ครูจารย์มั่น ท่านเร่งให้เอามา จากหนองผือแล้วบอกว่าออกจากนี้หนองผือไป ตายสกลนครท่านสั่งอย่างนั้นเลย คือสกลนครเขามีตลาด แถวนี้อันไม่มีตลาดจะเดือดร้อน แก่สัตว์ทั้งหลายมาก ท่านว่าอย่างนั้น เราตายคนเดียวแต่สัตว์ทั้งหลายจะเดือดร้อนกับเรามากมาย เพราะฉะนั้นจึงไปที่สกลนครเขามีตลาดจะแบ่งเบากันบ้าง ท่านว่าอย่างนั้นนะท่านสั่งเลย

ไปก็ไปพักบ้านภูไม้ก็วันก็ออกไปเลย พอไปถึงสุทธาวาสในคืนวันนั้นท่านก็เสียพอดี ฉีดยานอนหลับให้ จากบ้านภูถึงวัดสุทธาวาส พอฤทธิ์ยาหมดท่านฟื้นขึ้นมา พอฟื้นขึ้นมาแล้วเพราะท่านสั่งเด็ดขาดนี้ละ เรียกว่าคำพูดเช่นนี้เคลื่อนไม่ได้ ว่าอย่างนั้นเถอะ คือท่านแสดงเหตุผลให้ทราบหมด บอกว่าจะไปตายสุทธาวาส ท่านว่าอย่างนั้น เพราะฉะนั้นพอไปถึงบ้านภูท่านก็เร่งใหญ่เลย ไปพักอยู่นั้นหลายวันอยู่ ท่านเร่งเลย ตอนเช้ารถเขามารับพอดี ฉีดยานอนหลับให้ท่านแล้วก็ไป พอไปถึงหูกุ่มฤทธิ์ยาจางไปๆ ท่านตื่นขึ้นมาที่นี้ท่านไม่พูดอะไรเลยนะ ท่านพูดตั้งแต่ออกเดินทางที่แรก ฉีดยานอนหลับให้

พอตื่นขึ้นมาท่านก็ดูนั่นดูนี่ ดูสถานที่อยู่อะไรว่าแน่นอนว่าเป็นจุดที่ท่านต้องการ จากนั้นมาท่านก็สงบอารมณ์สักครู่หนึ่ง ประมาณสักสิบนาที สงบเงียบเลยนะ พอไปถึงดูทุกทิศทุกทางเรียบร้อยแล้วมาถึงแล้วท่านก็สงบประมาณสักสิบนาที จากนั้นก็ตื่นๆ ๓ ที่นี้เตรียมละนะ เตรียมไปละ เตรียมเรื่อย ๆ แล้วไปเลย เป็นอย่างนั้น ท่านพูดไว้ว่าท่านตายอายุ ๘๐ ท่านบอกอย่างนั้นนะ บอกไว้เลยเชียว อายุ ๘๐ นี้ตาย ที่นี้พอก้าวเข้าถึง ๘๐ พอตีไซ้บเข้ามาเลย ท่านก็บอกเลยนี้ละเริ่มต้นแล้ว อายุ ๘๐ กับป่วยคราวนี้จะเข้า

เขตเดียวกันนั้นแหละ ก็เป็นจริง ๆ ท่านบอกว่าไม่หาย เอายาเทวดามาใส่ก็ไม่หาย จะถึงจุดของมันในชั่วเที๋ยวนี เป็นจริง ๆ นะ ไม่หายจนถึงจุดไปเลย

เพราะฉะนั้นวัดสุทธาวาสนี้เราจึงดูดเต็มตลอด ไปกี่ครั้งก็ได้วันหนึ่ง ๆ คือมันเป็นอยู่กับจิตใจที่ตึงตูด ถ้าไปที่ไหนกำหนดดู คือก่อนจะไปไหนกำหนดเสียก่อน ถ้ามันจืดชืด เล็งดูเหตุผลเรื่องความจืดชืดกับความดูดเต็มสมควรแล้วก็ไปเลย สำหรับสุทธาวาสดูดเต็มตลอด พ่อแม่ครูจารย์มันไปมรณภาพอยู่ที่นั่น

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ